

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện về các nội dung UBND huyện trình HĐND huyện, Kỳ họp thứ 7

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XIV, Kỳ họp thứ 7.

Qua thảo luận Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, tại kỳ họp thứ 7, có tổng cộng **18 lượt ý kiến** tham gia (với 39 nội dung) được các Đại biểu đưa ra với những ý kiến tâm huyết, xác đáng, mang tính xây dựng; Trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Phương án phân bổ dự toán ngân sách, định mức giao kinh phí chi thường xuyên năm 2024 cho các đơn vị;

Ủy ban nhân dân huyện xin chọn những vấn đề trọng tâm, nhiều đại biểu quan tâm để giải trình, báo cáo, làm rõ thêm như sau:

1. Đối với Báo cáo số 472/BC-UBND, ngày 18/6//2024 của UBND huyện về Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2024:

1.1. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND huyện báo cáo bổ sung lĩnh vực thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm vừa qua.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng và hướng dẫn cụ thể về khen thưởng người lao động trực tiếp

Trên cơ sở quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng và các hướng dẫn về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của huyện; quy trình bình xét khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, công tác lập, thẩm định hồ sơ khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời bảo đảm theo quy định. Cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng phù hợp với từng nhóm đối tượng, ưu tiên khen thưởng đối với cơ sở, đối tượng là nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, chủ tịch UBND huyện xét tặng Giấy khen, danh hiệu thi đua cho 34 tập thể và 155 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thường xuyên, theo chuyên đề, đột xuất trên địa bàn huyện. Đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023.

- Tổ chức bộ máy và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của huyện được củng cố và kiện toàn kịp thời, hiện có 13 thành viên; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ tịch Hội đồng; 03 Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó Trưởng phòng Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Thư ký Hội đồng do Phó trưởng phòng Nội vụ phụ trách lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng của huyện; ngoài ra còn các ủy viên là Trưởng một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác thi đua, khen thưởng

Gắn với nội dung kiểm tra CCHC và công tác nội vụ năm 2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 22/5/2024, trong đó có nội dung kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại các đơn vị được kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác thi đua, khen thưởng.

1.2. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND huyện báo cáo bổ sung lĩnh vực Thanh tra, 6 tháng đầu năm vừa qua.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nội dung thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 141/QĐ-TTr, ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2024 .

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Thanh tra huyện tiếp tục tổ chức công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra; Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công, xây dựng, quản lý tài chính - ngân sách; Trong thời gian qua chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tiền, tài sản Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định.

- Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư , khiếu nại: trong 6 tháng đầu năm UBND huyện nhận được: số đơn thư nhận được trong kỳ báo cáo: 1 đơn, thuộc đơn kiến nghị phản ánh; Số đơn thư kỳ trước chuyển qua: 0 đơn.

+ Phân loại theo tình trạng giải quyết: số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 01 đơn;

+ Kết quả xử lý đơn: Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 01 đơn.

+ Mở sổ sách theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Giải quyết dứt điểm không để tồn đọng những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

1.3. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND huyện làm rõ việc trồng rừng sâm Ngọc Linh thời gian qua, sâm của người dân bị mất khá nhiều trong 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó Sâm Ngọc Linh giả bán trôi nổi trên thị trường khá nhiều. UBND huyện có biện pháp và hướng khắc phục tình trạng trên như thế nào? Báo cáo làm rõ tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đang xảy ra phức tạp.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 06 vụ trộm cắp tài sản (*tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023*), trong đó có 03 vụ trộm cắp tài sản là Sâm ngọc linh.

Kết quả điều tra, xử lý:

- Khởi tố vụ án: 02 vụ, 03 bị can.
- XPHC: 01 vụ, 01 đối tượng.
- Tạm đình chỉ giải quyết: 02 vụ.
- Đang tiến hành điều tra, xác minh: 01 vụ đã rõ đối tượng.

Khó khăn:

- Nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, ý thức bảo vệ tài sản còn lỏng lẻo tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

- Nơi xảy ra các vụ trộm cắp Sâm Ngọc Linh chủ yếu là trên rừng, núi, xa khu dân cư. Một số địa điểm không có hàng rào bảo vệ, không có người trông coi,... Đến khi có sự việc xảy ra thì phát hiện chậm dẫn đến các dấu vết tội phạm đã bị mất.

- Hệ thống camera an ninh phục vụ cho công tác điều tra, truy vết tương đối ít, chất lượng thấp.

- Công tác trưng cầu giám định, định giá tài sản còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tài sản bị mất trộm là Sâm Ngọc Linh, không thu được mẫu vật để thực hiện việc giám định, định giá, bị hại không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ để khẳng định là Sâm Ngọc Linh.

1.4 Đại biểu có ý kiến: Đối với các Hợp tác xã trên địa bàn huyện thời gian qua tình hình hoạt động của HTX vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, chỉ hoạt động trên giấy tờ, theo thống kê hiện tại trên địa bàn xã có 34 HTX. Trong đó, có 21 HTX bước đầu có doanh thu, lợi nhuận, 13 HTX chưa có doanh thu. Đề nghị UBND huyện có đánh giá cụ thể thực tế, hợp tác xã nào hoạt động chưa (hoặc không) hiệu quả và có biện pháp, giải pháp gì để các HTX trên hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới?

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trong tổng số 34 HTX đang hoạt động sản xuất; 100% HTX hoạt động chủ yếu về lĩnh vực Nông Nghiệp, “Trong đó: 01 hợp tác xã không hoạt động (bỏ địa chỉ kinh doanh); 01 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động kinh doanh”. Có 21 HTX bước đầu có doanh thu, lợi nhuận chiếm tỉ lệ 61,76%; Có 13 HTX chưa có doanh thu chiếm tỉ lệ 38,24%. So với số lượng HTX về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Kon Tum thì trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông là một trong những huyện có số lượng HTX chưa nhiều so với tiềm năng và lợi thế về phát triển nông nghiệp của huyện, Số HTX hoạt động hiệu quả trên đại bàn huyện chiếm tỷ cao hơn, đã tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những HTX hoạt động hiệu quả đạt được vẫn còn một số HTX hoạt động chưa hiệu quả, còn có nhiều hạn chế. Trong thời gian tới UBND huyện có các biện pháp, giải pháp để 13 HTX hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới cụ thể:

Chỉ đạo các đơn vị phòng ban và UBND các xã duy trì hiệu quả hoạt động của các HTX đang hoạt động có hiệu quả; củng cố, chuyển đổi, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX hoạt động yếu kém; xử lý dứt điểm HTX nông nghiệp ngừng hoạt động và thành lập mới HTX chuyên ngành trong thời gian tới.

Chỉ đạo các đơn vị phòng ban và UBND các xã tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp theo hướng duy trì; tập trung triển khai các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp, yếu kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; xử lý dứt điểm giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động; thành lập mới và tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo hướng lựa chọn ngành hàng sản phẩm chủ lực của huyện, tỉnh để thúc đẩy việc thành lập HTX chuyên ngành nhằm tổ chức lại sản xuất trong từng ngành hàng; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với củng cố, kiện toàn và xây dựng mới các HTX hoạt động có hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt, đổi mới nhận thức và đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của các HTX nông nghiệp trong phát triển Kinh tế - Xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở 13 HTX hoạt động chưa hiệu quả để đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành, địa phương; Ngoài ra, gắn việc chỉ đạo xây dựng HTX nông nghiệp với chỉ đạo tái cơ cấu mà ngành nông nghiệp đã và đang thực hiện cùng với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đề cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để thúc đẩy hoạt động của các HTX nông nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

1.5. Đại biểu có ý kiến: Thu ngân sách địa phương còn thấp cần làm rõ nguyên nhân:

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 đạt (kết số ngày 10/6/2024): 596.679 triệu đồng. Trong đó: Thu địa bàn đạt: 27.488/60.800 triệu đồng, đạt 45,14% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm. Cập nhật đến 30/6: thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 đạt: 600.336 triệu đồng. Trong đó: Thu địa bàn đạt: 29.973/60.800 triệu đồng, đạt 49,30% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm. Do đó thu địa bàn đảm bảo theo tiến độ dự toán tỉnh giao.

1.6. Đại biểu có ý kiến: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- UBND huyện đã tiếp thu giải trình:

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 30/06/2024 đã thực hiện giải ngân: 67.589/320.397 triệu đồng, đạt 21,09% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 61.880/213.398 triệu đồng đạt 29% tổng kế hoạch vốn.

- Vốn sự nghiệp: 5.709/106.999 triệu đồng đạt 5,34% kế hoạch vốn giao.

- Một số dự án chưa giải ngân, chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân không cao do gặp một số vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện giải ngân.

Cụ thể:

Một số dự án chuyển đổi rừng trồng sang mục đích khác, UBND huyện đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ tháng 03/2024 và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã Ban hành Văn bản số 1533/SNN-KH ngày 02/5/2024 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tham vấn thẩm quyền Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

+ Việc chưa được cấp phép mở đất ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thi công dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng và chậm giải ngân vốn đầu tư, Vượt thời gian bố trí vốn + Công tác GMB vướng một số hộ dân chưa thống nhất.

+ Đối với dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông:

Vị trí đất để dự kiến thực hiện dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông chưa được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện do năm 2022 dự án được giao cho Sở NN&PTNT tỉnh thực hiện vốn đầu tư, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông thực hiện vốn sự nghiệp đến tháng 7/2023 mới điều chỉnh giao lại cho UBND huyện Tu Mơ Rông (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum) nên chưa kịp bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất năm 2024. Đối tượng tham gia chủ trì thực hiện dự án là các tổ chức kinh tế theo quy định hiện nay có rất ít đơn vị đủ năng lực để tham gia thực hiện

dự án do đó khi UBND huyện ban hành thông báo đã không có đơn vị nào tham gia lựa chọn chủ trì liên kết nên nguồn kinh phí được giao sẽ không thực hiện giải ngân được trong năm 2024.

Kiến nghị đề xuất UBND tỉnh, HĐND huyện xem xét, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư 24.280 triệu đồng thực hiện dự án Trung tâm nhân giống sang thực hiện các nội dung khác trong năm 2024 nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án khác và đạt tỷ lệ giải ngân cụ thể như sau:

Điều chỉnh kế hoạch vốn giảm 8.200 triệu đồng (*thuộc kế hoạch vốn năm 2023*) từ Tiểu dự án 2, Dự án 3 (*Trung tâm Dược liệu quý*) để bổ sung cho Dự án 2; Tiểu dự án 1, Dự án 5 và Tiểu dự án 2, Dự án 10.

Điều chỉnh kế hoạch vốn giảm 6.766 triệu đồng (*thuộc kế hoạch vốn năm 2023*) từ Tiểu dự án 2, Dự án 3 (*Trung tâm Dược liệu quý*) để bổ sung cho Dự án 1; Dự án 2; Dự án 4; Dự án 5.

Điều chỉnh kế hoạch vốn giảm 9.314 triệu đồng (*thuộc kế hoạch vốn năm 2024*) từ Tiểu dự án 2, Dự án 3 (*Trung tâm Dược liệu quý*) để bổ sung cho Dự án 4.

+ Một số dự án khởi công mới khác đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai đấu thầu.

UBND huyện cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công các CTMTQG năm 2024.

1.7. Đại biểu có ý kiến: Làm rõ hiện nay đã vào mùa vụ, tuy nhiên thực hiện một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đạt. Cụ thể tại xã Măng Ri không xuống giống lúa 20 hecta, trách nhiệm thuộc về ai?

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

1. Đối với vụ Mùa năm 2024, nhân dân trên địa bàn xã đã xuống giống và trồng được diện tích là 159/159ha, đạt 100% kế hoạch huyện giao.

2. Đối với diện tích vụ Đông Xuân (2023 – 2024) được huyện giao 20 ha, tuy nhiên chỉ tiêu này không đạt so với kế hoạch huyện giao. Vì những lý do sau:

- Vụ Đông Xuân bắt đầu thực hiện vào tháng 10 hàng năm, đây là mùa khô nên các hộ dân tập trung và chăm sóc, thu hoạch các loại cây như Sâm Ngọc Linh, Sâm dây, Cà phê... có giá trị cao nên nhân dân chưa chú trọng đến việc phát triển diện tích lúa Đông Xuân (*Ví dụ: Để làm 01 sào ruộng từ khi cuốc đất, gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ và thu hoạch cần phải tốn khoảng 25 nhân công lao động, đến khi thu hoạch được khoảng 6 bao lúa, tương đương khoảng 300 kg lúa nhân với giá thị trường khoảng 5000đ/1kg lúa, ước thành tiền khoảng 1,5 triệu đồng/1 sào; trong khi đó 25 nhân công lao động nhân với 200 ngàn/1 ngày công lao động thì được 5 triệu đồng*)

- Thực tế các năm trước đây bà con có triển khai trồng lúa vụ Đông Xuân, tuy nhiên hiệu quả lúa của vụ này không cao do bị các loại chim, chuột phá hoại

nên các hộ không trồng lúa vụ Đông Xuân. Cụ thể, vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022 xã đã triển khai cho các hộ dân xuống giống và trồng được 20 ha lúa nhưng năng suất đạt được không cao do bị chim, chuột phá hoại.

Theo Kế hoạch giao cho UBND xã Măng Ri thực hiện chỉ tiêu vụ Đông Xuân năm 2023-2024 là 20 ha bằng với Kế hoạch vụ Đông Xuân năm 2022-2023(), tuy nhiên vụ Đông Xuân năm 2023-2024 nhân dân xã Măng Ri không thực hiện xuống giống 20 ha theo Kế hoạch của UBND huyện, có một số nguyên nhân như sau:

- Vụ Đông Xuân năm 2022-2023 UBND xã Măng Ri đã vận động nhân dân xuống giống được 20 ha tuy nhiên người dân trồng không tập trung nên năng suất không cao đồng thời trùng thời điểm nhân dân thu hoạch các loại cây dược liệu và chuẩn bị đất để trồng một số loại cây trồng có giá trị kinh tế khác như sâm Ngọc Linh, sâm dây, ... nên vụ Đông Xuân 2023-2024 nhân dân không xuống giống. Đảng uỷ, UBND xã Măng Ri đã tuyên truyền vận động nhiều lần, tuy nhiên công tác tuyên truyền vận động nhân dân và triển khai các giải pháp của cấp uỷ, UBND xã Măng Ri chưa thực sự quyết liệt dẫn đến lúa Đông Xuân năm 2023-2024 dẫn đến nhân dân không thực hiện được chỉ tiêu UBND giao.

1.8. Đại biểu có ý kiến: Mục Khó khăn, vướng mắc: Giáo viên chuyển ra ngoài địa bàn nhiều, hiện nay chưa có giải pháp trong thời gian tới. Học sinh không được xét tốt nghiệp lớp 9 (*trang 12*). Không nêu lý do? Đề nghị bổ sung nêu nguyên nhân, lý do 19 em học sinh không được xét Tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024; đánh giá kết quả xét tốt nghiệp THCS 9 và xét vào 10, Tốt nghiệp PTTH; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo báo cáo đánh giá kết quả mở lớp xóa mù trên địa bàn huyện năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

*** Mục Khó khăn, vướng: Giáo viên chuyển ra ngoài địa bàn nhiều,...chưa có giải pháp trong thời gian tới**

Biên chế viên chức được UBND huyện giao theo Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 là 788 biên chế, số biên chế CBQL, giáo viên hiện tại 710 biên chế, số còn thiếu là 78 biên chế.

Hàng năm, nhu cầu chuyển công tác của giáo viên từ vùng khó khăn về vùng thuận lợi khá nhiều sau thời gian dài công tác tại huyện, gây khó khăn cho công tác quản lý, ổn định đội ngũ, nhất là công tác phân công giảng dạy đủ phân môn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, vấn đề giáo viên chuyển chuyên ra ngoài huyện lý do chủ yếu là được công tác gần nhà để tiện việc chăm sóc con cái, gia đình. Giải pháp trong thời gian tới về việc thiếu giáo viên: Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên triển khai rà soát nhằm đảm bảo cân đối về chất lượng giữa đội ngũ các trường từ đó điều hòa biên chế giải quyết thừa, thiếu ở các môn học, thông báo tuyển dụng hợp đồng, phân công dạy liên trường hoặc dạy thông qua trực tuyến. Đã phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện kế hoạch tuyển dụng hết số biên chế chưa sử dụng để

đảm bảo công tác giảng dạy trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị các cấp có chính sách khuyến khích cử đào tạo, ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ.

*** Nguyên nhân, lý do 19 em học sinh không được công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024:**

a. Tổng số học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp là 559 học sinh; Số được công nhận tốt nghiệp là 540 em; Số không được công nhận là 19 em.

- Lí do không được công nhận:

+ Điểm trung bình môn Toán, Ngữ Văn của cả năm học dưới điểm trung bình (5,0).

+ Điểm tổng kết cả năm học tất cả các môn dưới điểm trung bình (5,0).

Quy định tại điều 7, Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Số 19 em học sinh rơi vào cả hai lí do trên do đó trong quá trình xét không được công nhận tốt nghiệp năm học 2023-2024.

b. Đánh giá kết quả xét tốt nghiệp THCS và thi vào lớp 10 năm học 2024-2025:

Kết quả xét tốt nghiệp THCS

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cấp¹ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành văn bản² hướng dẫn các đơn vị trường học có cấp THCS trên địa bàn huyện tổ chức xét duyệt. Qua kiểm tra, các đơn vị trường học đã nghiêm túc thực hiện và tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Kết quả thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Sau khi tốt nghiệp THCS có 226/540 em học sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 tại trường PTH DTNT tỉnh và trường PTDT Nội trú huyện. Hiện tại, các em học sinh đang chờ kết quả xét bổ sung nguyện vọng lần 2 vào trường PTDT Nội trú huyện.

*** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo báo cáo đánh giá kết quả mở lớp xóa mù trên địa bàn huyện năm 2024:** UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về mở các lớp Xóa mù chữ trên địa bàn, triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Công văn số 369/UBND-GDĐT, ngày 19/02/2024 của UBND huyện về Triển khai thực

¹ Quy chế xét công nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 195/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT, ngày 26/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo.

² Công văn số 360/PGDĐT ngày 06/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2023-2024.

hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của UBND huyện về mở các lớp xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn các xã Đăk Tô Kan, Măng Ri, Đăk Rơ Ông, Tu Mơ Rông;

Đã triển khai thực hiện mở 04 lớp xóa mù chữ tại 04 xã: Đăk Rơ Ông, Đăk Tô Kan, Tu Mơ Rông, măng Ri với 96 học viên. Tuy nhiên, việc duy trì tỷ lệ chuyên cần của các học viên trong các buổi học còn thấp. Nguyên nhân đa số học viên là người lớn tuổi, hoặc là lao động chính trong gia đình do đó ảnh hưởng nhiều đến việc tham gia các buổi học vào ban đêm.

Đề duy trì việc giảng dạy các lớp xóa mù trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị:

Đảng ủy, UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, vai trò của công tác XMC cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. UBND các xã Đăk Rơ Ông, Đăk Tô Kan, Tu Mơ Rông, măng Ri tiếp tục chỉ đạo Trung tâm HTCĐ, Ban Chỉ đạo PCGD-XMC, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị đóng chân trên địa bàn, thôn trưởng các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người mù chữ tham gia lớp học lớp xóa mù chữ trên địa bàn một cách đầy đủ, không để xảy ra tình trạng học viên nghỉ học giữa chừng.

1.10. Đại biểu có ý kiến: Phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự: Theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về chỉ tiêu nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng trong năm 2024 và nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó đề ra chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2024 tập trung chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể sau:

+ Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm bảo đảm ngân sách xây dựng nhà làm việc cho Ban CHQS các xã còn lại. (*còn 4 xã chưa có nhà làm việc*).

+ Chỉ đạo triển khai công tác truyền chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, nâng cao chất lượng về sức khỏe.

+ Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về xây dựng thao trường huấn luyện cấp huyện, cấp xã.

+ Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tâm hơn nữa công tác tạo nguồn, đề nghị bồi dưỡng cán bộ Ban CHQS xã, nhằm kịp thời bổ sung, thay thế cán bộ phát triển và cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Đối với nội dung này UBND huyện tiếp thu trong năm 2024 cố gắng cân đối từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 để bố trí 2 nhà làm việc BCHQS xã.

1.11. Đại biểu có ý kiến: **Tại phần I, mục 1.9, (Về xây dựng nông thôn mới):** Tại gạch đầu dòng thứ 2: Kết quả đánh giá thực hiện bộ tiêu chí NTM: Hiện nay, có 03 xã đạt 13 tiêu chí (*Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Măng Ri*). Trong đó, theo kế hoạch đến hết năm 2024 xã Măng Ri về đích NTM. Do đó, đề nghị UBND huyện phân tích, làm rõ thêm theo kế hoạch xã Măng Ri có về đích

theo đúng kế hoạch hay không, giải pháp thực hiện trong thời gian tới?

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Công tác xây dựng NTM: Chỉ rõ các tiêu chí chưa đạt, từng địa phương, rà soát, bổ sung vấn đề quy hoạch của địa phương (*13/19 tiêu chí, giảm 3 tiêu chí ở đâu, giảm tiêu chí gì, nói rõ từng tiêu chí cụ thể, không nên ghi chung chung, xem tìm năng lợi thế ở thôn có vận dụng được nông thôn mới, xã nông thôn mới hay không, rà soát đầu tư nông thôn mới, rà soát đầu tư cái gì, rà soát quy hoạch, như xã Măng Ri nhà cửa, đường đi, chông chéo, cần bổ sung quy hoạch*).

Đánh giá về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024

- Bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đến 30/6/2024, toàn huyện toàn huyện đạt toàn huyện đạt 140 tiêu chí, trong đó:

+ 01 xã đạt 15 tiêu chí: Đăk Sao.

+ 03 xã đạt 14 tiêu chí: Đăk Rơ Ông, Ngọc Yêu, Ngọc Lây.

+ 03 xã đạt 13 tiêu chí: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Măng Ri.

+ 01 xã đạt 12 tiêu chí: Đăk Na.

+ 02 xã đạt 11 tiêu chí: Tê Xăng, Văn Xuôi.

+ 01 xã đạt 10 tiêu chí: Đăk Tờ Kan.

- Tổng số tiêu chí đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2024: 140/179 tiêu chí (*tỷ lệ 78,21%*) => chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch năm 2024.

- So với năm 2023, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 tăng 02 tiêu chí số 5 về trường học ở xã Tê Xăng và xã Tu Mơ Rông; giảm 12 tiêu chí (*trong đó: giảm tiêu chí số 1 về quy hoạch ở 11 xã, giảm tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo ở xã Măng Ri*).

- Đối với xã Măng Ri, trong 6 tháng đầu năm đạt 13/19 tiêu chí, giảm 02 tiêu chí so với năm 2023 (*giảm tiêu chí số 1 và tiêu chí số 14*).

**** Nguyên nhân giảm tiêu chí:***

- Đối với tiêu chí số 1 - quy hoạch: bị giảm tiêu chí do phải điều chỉnh quy hoạch cấp huyện trước, tuy nhiên quy hoạch cấp huyện hiện nay đã hoàn thành trình về tỉnh nhưng chưa được thông qua. Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch cấp xã chưa thực hiện được.

- Đối với tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo: bị giảm do chỉ tiêu 14.2 về học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, TC nghề tại thời điểm đánh giá chưa đạt 70%.

(chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo)

Nguyên nhân chưa đạt mục tiêu so với kế hoạch năm 2024

Mặc dù Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện chương trình bằng các kế hoạch⁽³⁾, văn bản chỉ đạo ngay từ đầu năm và các đợt kiểm tra, giám sát⁽⁴⁾. Tuy nhiên, kết quả thực hiện so với kế hoạch cả năm đến thời điểm hiện nay là chưa đạt, có một số nguyên nhân cụ thể như sau:

*** Nguyên nhân khách quan**

- Nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm từ ngân sách chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu cần thực hiện⁽⁵⁾.

- Xuất phát từ đặc điểm lịch sử của địa phương và cơ chế chính sách trong giai đoạn hiện nay⁽⁶⁾ nên một số chủ trương mang tính định hướng chuyển đổi của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện có tác động tích cực đến gia tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn.

- Đời sống của đa số người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn nên sự tham gia trực tiếp bằng tiền để cùng thực hiện một số tiêu chí chưa cao (*nhu góp thêm tiền để làm nhà ở, làm các công trình nhà tiêu nhà tắm bể chứa nước hợp vệ sinh, xử lý rác thải sinh hoạt, cho con em đi học, chăm lo chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em...*).

- Có sự điều chỉnh, nâng cao mức yêu cầu tối thiểu để đạt chuẩn ở một vài chỉ tiêu, tiêu chí như: tiêu chí quy hoạch (*quy hoạch cấp xã phải điều chỉnh phù*

⁽³⁾ Công văn số 253/UBND-NN ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Công văn số 894/UBND-NN ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024;

⁽⁴⁾ Ủy ban nhân dân huyện tham gia Đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại 11 xã trong đó có lĩnh vực nông thôn mới; Tổ Công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1) năm 2024 tại kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Tổ Công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện.

⁽⁵⁾ Hiện nay, huyện Tu Mơ Rông thuộc phạm vi được hỗ trợ từ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG XD NTM bố trí để thực hiện trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021-2025 khá thấp.

⁽⁶⁾ Là 1 trong 2 huyện nghèo 30a của tỉnh Kon Tum, xuất phát điểm thấp; đời sống thu nhập và hộ nghèo cao: khi tách huyện là 70%; hiện là hơn 30% cho nên để đạt 2 tiêu chí 10, 11 là khó khăn; Đặc thù địa hình chia cắt, vùng núi nên nhu cầu đầu tư cho các dự án hạ tầng khá lớn; chi phí đầu tư cao cho nên việc để đầu tư kích thích cho sự phát triển trong những năm qua rất hạn chế; là huyện xác định trọng điểm được liệu của tỉnh nhưng nguồn ngân sách đầu tư cho huyện rất hạn chế; Doanh nghiệp khảo sát và lập dự án đầu tư khá nhiều nhưng vướng các hướng dẫn liên quan đến thủ tục giao, đấu giá sử dụng dịch vụ môi trường rừng để trồng được lụu dưới tán rừng còn vướng mắc. Huyện có rất nhiều tiềm năng Du lịch (được tỉnh đánh giá trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến 2040), tuy nhiên còn rất nhiều tồn tại, vướng mắc đã được kiến nghị nay từ đầu nhiệm kỳ chưa được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ tháo gỡ như: Hạ tầng giao thông kết nối huyện với các huyện trong và ngoài tỉnh, kết nối điểm du lịch Sinh thái Măng Đen với vùng Sâm Ngọc Linh... đã xuống cấp nghiêm trọng (QL40B, đường 678, 672, Ngọc Hoàng - Măng Bút...; 3 xã (Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây) có diện tích Sâm lớn nhất, có đỉnh Ngọc Linh, khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy, các thác nước đẹp được nhà đầu tư và các doanh nghiệp lữ hành quan tâm lại nằm trong vùng CT229 nhưng các cấp, cách ngành chưa quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ để huyện phát huy lợi thế khá quan trọng hiện nay mà huyện xác định trở thành phương châm thoát nghèo và phát triển bền vững đó là quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng được liệu, chăn nuôi dưới tán rừng gắn với du lịch.

hợp với quy hoạch vùng huyện, tuy nhiên, quy hoạch vùng huyện trên địa bàn Tu Mơ Rông đang trong giai đoạn trình phê duyệt nên quy hoạch cấp xã chưa thể điều chỉnh dẫn đến bị rớt tiêu chí).

*** Nguyên nhân chủ quan**

- Một số Cấp ủy, Chính quyền cấp xã và người đứng đầu chưa quyết liệt; chưa triển khai nghiêm túc kế hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn; công tác rà soát đánh giá tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, xã chưa thực hiện nghiêm túc; một bộ phận cơ quan phụ trách tiêu chí nông thôn mới chưa chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong công tác hướng dẫn, xây dựng giải pháp thực hiện.

Đánh giá khả năng về đích của xã Măng Ri và giải pháp trong thời gian tới

Đến thời điểm báo cáo, xã Măng Ri đã đạt 13/19 tiêu chí. Chưa đạt 06 tiêu chí, gồm:

- Tiêu chí số 1 về quy hoạch: do phải chờ quy hoạch vùng huyện được thông qua thì mới thực hiện điều chỉnh quy hoạch cấp xã.

- Tiêu chí số 10 về thu nhập. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Măng Ri đạt 29 triệu/người/năm (*thấp hơn 13 triệu/người/năm so với mức chuẩn năm 2023: 42 triệu/người/năm; thấp hơn 16 triệu/người/năm so với mức chuẩn năm 2024: 45 triệu/người/năm.*)

- Tiêu chí số 11 về tỷ lệ nghèo đa chiều (*tổng tỷ lệ nghèo đa chiều và cận nghèo đa chiều*): tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2023 (*theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023*) toàn xã đạt 35,21% (*cao hơn 22,21% so với mức chuẩn 13%*).

- Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ học sinh (*áp dụng đạt cho cả nam và nữ*) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (*phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp*) thuộc tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo hiện nay chưa đảm bảo tỷ lệ 70% theo mức chuẩn quy định.

- Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (*chiều cao theo tuổi*) thuộc tiêu chí số 15 về Y tế: đạt 32% (*cao hơn 5,5% so với mức chuẩn 26,5%*).

- Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: hiện nay có 01 chức danh cán bộ chủ tịch Hội cựu chiến binh xã chưa đạt chuẩn theo quy định (*chưa có bằng chuyên môn nghiệp vụ, chưa có bằng trung cấp LLCT*).

Qua các đợt giám sát của Đoàn công tác cấp tỉnh và các đợt làm việc của cấp huyện cũng như ý kiến của xã, khả năng sẽ không đạt mục tiêu đạt chuẩn 19 tiêu chí trong năm 2024.

*** Giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới**

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phụ trách tiêu chí thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn cấp xã trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị phụ trách, nhất là đối với xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 (*Măng Ri*). Hướng dẫn hồ sơ minh chứng, thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới và xem đây là một trong những cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm đối với cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về chương trình nông thôn mới cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia để người dân biết, cùng chung tay tham gia thực hiện. Triển khai các giải pháp hiệu quả để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đã đạt cũng như đạt kế hoạch đối với các tiêu chí đạt mới theo kế hoạch năm 2024. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình MTQG, nhất là nguồn vốn hỗ trợ dự án phát triển sản xuất (*trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các loại cây dược liệu, cây cà phê có giá trị kinh tế cao đảm bảo đúng theo danh mục định hướng chung của huyện nhưng có tính phù hợp và tận dụng ưu thế về điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa bàn*) để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

- Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã lồng ghép nguồn vốn từ CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG DTMN để từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất thiết yếu, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thôn làng đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các dự án ổn định sắp xếp dân cư trên địa bàn⁽⁷⁾, vừa đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung nhưng cũng vừa đảm bảo việc giãn dân, đảm bảo được diện tích về đất ở, nhà ở cho các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là hộ đồng bào DTTS.

- Đối với các nội dung khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiến nghị và đề xuất các sở ngành liên quan phối hợp xử lý, giải quyết.

1.12. Đại biểu có ý kiến: Báo cáo số liệu trồng rừng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm trên địa bàn huyện; báo cáo về việc bố trí ổn định tái dân cư trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024

Ngay sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2024, trong đó giao chỉ tiêu trồng rừng cụ thể đến từng

⁷ Dự án khẩn cấp: Di dời tái định cư cho các hộ tại 03 xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQVN xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tô Kan; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Đăk Sao....

UBND xã, đến nay UBND các xã đã tổ chức thống kê, rà soát để đảm bảo quỹ đất trồng rừng năm 2024. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Trồng rừng tập trung: Diện tích trồng rừng UBND huyện giao cho UBND các xã năm 2024 tổng diện tích 220 ha: Đến thời điểm hiện tại Hạt kiểm lâm chủ trì phối hợp với các Phòng ban liên quan và UBND các xã đã thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng được 6/11 xã đủ điều kiện hỗ trợ trồng rừng trên địa bàn là: **122,26** ha đạt 56% chỉ tiêu kế hoạch giao (*gồm các xã Đăk Rơ Ông, Đăk Tô Kan, Đăk Hà, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Ngọc Lây*). Loài cây trồng đăng ký: Thông ba lá, Bạch đàn cự vĩ, Mắc ca, Keo tai tượng, Sơn Tra.

- Trồng cây phân tán: Trong tuần phát sinh trồng mới 5.100 cây. Tổng số cây lũy kế đến thời điểm báo cáo là **78.350 cây** (*diện tích quy đổi 1.000 cây/ha là 78,350ha*) gồm các xã Đăk Tô Kan 1.980 cây; Tu Mơ Rông 35.130 cây; Văn Xuôi 1.000 cây; Ngọc Lây 2.220 cây; Tê Xăng 5.020 cây; Măng Ri 33.000 cây.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

- Trong thời gian tới Hạt kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các Phòng ban liên quan và UBND các xã Đăk Na, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Tê Xăng tổ chức thẩm định, trình UBND phê duyệt hồ sơ đảm bảo theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã chăm sóc diện tích cây trồng rừng đảm bảo tỷ lệ sống và sinh trưởng phát triển tốt. Tiếp tục chuẩn bị đất, giống và triển khai trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra.

1.13. Đại biểu có ý kiến: Đánh giá kết quả phát triển cây dược liệu (*Sâm Ngọc Linh*) từ đầu năm tới nay (*cần đánh giá số lượng cây trồng, hộ dân trồng mới, trong bao cáo mới, các nguồn vốn,..*). Do Báo cáo chỉ đánh giá theo ha, chủ yếu dựa vào số dư nợ cho vay của ngân hàng chính sách.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- Theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi có quy định rõ về quy đổi số lượng cây sang diện tích (*VD: Cây sâm Ngọc Linh là 10.000 cây/ha, Cây Sâm dây là 87.000 cây/ha,....và các cây dược liệu khác*) và để thuận lợi trong công tác tổng hợp, thống kê nên trong các báo cáo, kế hoạch, quyết định,... sử dụng đơn vị tính là ha. Hiện nay Nhân dân đã trồng mới được 9,21 ha/14 ha đạt 65,79% so với kế hoạch giao. Diện tích sâm Ngọc Linh trồng trong dân trên địa bàn huyện là 76,38 ha.

- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã rà soát danh sách, số lượng cây Sâm Ngọc Linh trong dân⁸ để đăng tải lên trang thông tin điện tử huyện, đến thời điểm hiện tại Phòng NN&PTNT huyện đã tổng hợp danh sách, số lượng

⁸ Thông báo số 99/TB-UBND ngày 29/5/2024 của UBND huyện về việc kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác trồng rừng năm 2024 trên địa bàn huyện.

cây Sâm Ngọc Linh phát triển trong dân và đã đề xuất UBND huyện đăng tải lên trang thông tin điện tử huyện⁽⁹⁾.

1.14. Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu bắt đạt 100% là không đúng. Đề nghị kiểm tra, điều chỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Về nội dung này theo số liệu mới nhất đến 30/6/2024 nhân dân thực hiện được 81,2 ha/100 ha đạt 81,2% so với Kế hoạch, chứ không phải là 100 ha/100 ha đạt 100% kế hoạch⁽¹⁰⁾.

1.15. Đại biểu có ý kiến: Trên địa bàn huyện tình trạng dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn xảy ra.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, nhằm phát hiện và xử lý ngay khi có phát sinh dịch bệnh, khi còn ở diện hẹp, không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng định kỳ hàng năm cho đàn gia súc, trên cơ sở vắcxin tỉnh hỗ trợ, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn. Tuy nhiên với đặc thù của huyện, người dân vẫn còn thói quen, tập quán chăn nuôi thả rông trên rừng, địa hình đi lại khó khăn, công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh cũng như việc tổ chức tiêm phòng gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi, mặt khác vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắcxin, chưa nhiệt tình tham gia..., vì vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra công tác kiểm soát việc mua bán, trao đổi gia súc, thực phẩm tươi sống (*chủ yếu là người bán rong từ nơi khác đến*) vẫn chưa được triệt để, cũng chính là những nguyên nhân và nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, do vậy tình trạng dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn xảy ra.

- Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, đồng thời thực hiện tích cực và hiệu quả hơn nữa các quy định, các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh ở đàn gia súc trên địa bàn huyện.

1.16. Đại biểu có ý kiến: Ứng dụng Khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm (*tại sao không lấy nội dung hỗ trợ sản xuất hỗ trợ người dân máy móc cái gì sẵn có, đẩy mạnh lên, thiếu thì tăng cường*).

⁹ Công văn số 605/PNN ngày 1/7/2024 của Phòng NN&PTNT huyện về việc tham mưu UBND huyện thống kê cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện để đăng tải lên trang thông tin điện tử huyện.

¹⁰ Trong Báo cáo số 472/BC-UBND, ngày 18/6/2024 của UBND huyện số 100 là kế hoạch không phải là thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình như sau:

Đa phần người dân trên địa bàn huyện đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ canh tác chủ yếu là thủ công và phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Với tập tục canh tác lạc hậu từ lâu đời, người dân rất ngại áp dụng các thành tựu Khoa học – Kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất do lo ngại rủi ro. Mặt khác, trên địa bàn huyện chưa có tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để cung ứng vật tư, trang thiết bị vật tư nông nghiệp uy tín để hỗ trợ người dân. Diện tích đất canh tác nhỏ lẻ, đồi dốc cao nên rất khó áp dụng cơ giới vào sản xuất. Do đó, việc ứng dụng chuyển giao Khoa học và Công nghệ vào đời sống người dân chưa được phổ biến. Hiện nay mới chỉ có các Hợp tác xã, Doanh nghiệp có khả năng tài chính áp dụng để triển khai. Trong thời gian tới, trên cơ sở thành quả của các Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã áp dụng có tính khả thi cao, đơn giản, dễ áp dụng vào đại đa số người dân, để từ đó từng bước áp dụng Khoa học và Công nghệ vào đời sống của người dân.

1.17. Đại biểu có ý kiến: Tình trạng phát, đốt rẫy, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra, nhất là vùng đất nông nghiệp xen trong rừng, ven rừng. Đề nghị UBND huyện Chỉ đạo quyết liệt vấn đề khai hoang phục hóa diện tích lúa nước, hạn chế lấn rừng (*Chỉnh lại trong báo cáo*) làm rõ các số liệu.

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình như sau:

Đối với nội dung này UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ số liệu trong báo và chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, UBND các xã xử lý quyết liệt Tình trạng phát, đốt rẫy, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra, nhất là vùng đất nông nghiệp xen trong rừng, ven rừng. Đề nghị UBND huyện Chỉ đạo quyết liệt vấn đề khai hoang phục hóa diện tích lúa nước, hạn chế lấn rừng.

1.18. Đại biểu có ý kiến: Làm rõ việc di dời, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung và tại chỗ thời gian qua được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như thế nào?

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo như sau:

Đối với nội dung này UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn báo cáo làm rõ việc di dời, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung và tại chỗ thời gian qua.

1.19. Đại biểu ý kiến: Thu chi NS: 45,14%; chi 47,65%; Kết quả giải ngân 17,78 % KH, Thấp: Chỉ đạo đánh giá cụ thể nguyên nhân? giải pháp gì trong thời gian tới để đảm bảo thu, chi và giải ngân các nguồn vốn năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Nguyên nhân: Chi đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phân cấp ngân sách huyện và chi thường xuyên ngân sách huyện, xã 06 tháng đầu năm 2024 không đạt kế hoạch được giao chủ yếu là phần vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nguyên nhân: Hiện nay trên

địa bàn huyện một số dự án vướng đất liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng dẫn đến việc triển khai thực hiện và giải ngân gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung trên địa bàn huyện dẫn đến kinh phí chuyển nguồn lớn. Một số quy định về định mức và hướng dẫn ban hành chậm dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Một số đơn vị được giao chủ đầu tư còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện do chưa nắm rõ các quy định thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dẫn đến không kịp giải ngân, phải chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện.

Giải pháp:

+ Chỉ đạo các đơn vị dự toán tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đồng thời tổ chức thực hiện tốt dự toán của từng đơn vị, địa phương đảm bảo theo kế hoạch, dự toán của huyện giao.

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đầu tư xây dựng từ năm 2023 trở về trước.

+ Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế, UBND các xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ các nguồn thu của địa phương để đảm bảo nhiệm vụ chi của cả huyện theo quy định.

+ Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đôn đốc các khoản thu ngân sách trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ đọng thuế; tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan và xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

+ Đối với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, điều hành chi thường xuyên năm 2024 theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, sắp xếp, lồng ghép để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kể cả nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo hiệu quả; thực hiện tốt đề án tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

+ Rà soát, sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; tạm dừng một số khoản chi chưa thật sự cần thiết, chi ngoài dự toán và vượt định mức. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định.

+ Tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách Nhà nước. Triển khai các biện pháp thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách để có nguồn cân đối chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về ngân sách nhà nước qua các năm (nếu có)

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai để đảm bảo chi đúng, đầy đủ cho các đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển; đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

2. Đối với báo số 542/BC-UBND, ngày 10/7/2024 của UBND huyện về việc tiếp thu, giải trình nội dung qua các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1. Đại biểu có ý kiến: Trả lời còn chung chung, chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến chỉ đạo, rà soát, lập, tổng hợp danh mục dự án đầu tư công trung hạn (bao gồm: Tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn, địa điểm, thời gian thực hiện và các thông tin khác có liên quan) giai đoạn 5 năm và hàng năm trong giai đoạn 5 năm của cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- **UBND huyện đã tiếp thu giải trình:** Đối với danh mục đầu tư năm 2025. UBND huyện phê duyệt dự án đảm bảo: Tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian thực hiện và các thông tin khác có liên quan phù hợp với Căn cứ vào điểm 5, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ và các quy định của Luật đầu tư công.

- **Đối với ý kiến cần làm rõ:** Tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đối với danh mục trung hạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đối với các chương trình mục tiêu quốc gia theo điểm 5, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

Đối với nội dung này UBND huyện xin tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư, UBND các xã hoàn chỉnh theo quy định Luật đầu tư công và các văn bản có liên quan.

2.2. Đại biểu có ý kiến: Tại trang 3 báo cáo, chưa tiếp thu, làm rõ ý kiến đề nghị rà soát báo cáo tiến độ triển khai, hồ sơ pháp lý đối với các dự án đã được bố trí từ nguồn Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 1.350 triệu đồng để thực hiện trong năm 2024. (cụ thể Hợp tác xã nào)

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- **UBND huyện đã tiếp thu giải trình:** Đối với nội dung này qua rà soát, hiện nay UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo mức vốn dự

kiến. UBND các xã đang tiếp tục triển khai thực hiện và đảm bảo tiến độ theo đúng quy định hiện hành theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn.

- **Ý kiến làm rõ thêm xã nào:** Tại quyết định số 594/UBND, ngày 15-12-2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông bố trí 1.350 triệu đồng cho 4 xã: Măng Ri, Đăk Hà, Đăk Na, Ngọc Yêu đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng **điều 17 Luật đầu tư công**. Hiện nay UBND các xã đã chọn các HTX như: xã Măng Ri: HTX H80; xã Đăk Hà: HTX Thảo dược cộng đồng Tu Mơ Rông; xã Đăk Na: HTX Nông sản và Thảo dược Tu Mơ Rông, HTX Dược liệu và Du lịch xanh Siu Pông; xã Ngọc Yêu HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Ngọc Yêu.

2.3. Đại biểu có ý kiến: Tại phần 3 trang 4 báo cáo về tiếp thu, giải trình của UBND huyện trả lời còn chung chung. Chưa bổ sung danh mục công trình, dự án dự kiến thực hiện kế hoạch nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành (*Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; năm 2025*)

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- **UBND huyện đã tiếp thu giải trình:** Đối với nội dung này, do trong quá trình biên tập có sự sai sót, UBND huyện xin đính chính lại kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 5.000 triệu đồng. Đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư đến thời điểm này chưa phát sinh nợ phải trả sau khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Ý kiến làm rõ thêm chưa có danh mục dự kiến trả nợ sau quyết toán:**

UBND huyện trả lời: Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Do đó danh mục chi tiết bố trí dự án hoàn thành không thể xác định trước theo quy định hiện hành.

2.4. Đại biểu có ý kiến: Tại phần 5 trang 10 báo cáo, chưa làm rõ nội dung việc thu hồi số tiền 325.206.000 triệu đồng để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được HĐND huyện đã quyết định phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022; chưa trình HĐND quyết định theo thẩm quyền mà thu hồi chuyển vào kết dư ngân sách năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

- **UBND huyện đã tiếp thu giải trình:** Kinh phí thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã giao cho Phòng Tư pháp thực hiện tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông được HĐND huyện thống nhất phân bổ từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022 tại Nghị quyết số

06/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện. Đối với kinh phí nêu trên, đơn vị không triển khai thực hiện được trong năm 2023, theo báo cáo của đơn vị (Phòng Tư pháp) nguyên nhân do trình tự, thủ tục thực hiện lập dự toán và tổ chức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng... không đảm bảo thời gian kịp giải ngân trong niên độ năm 2023.

- Ý kiến cần làm rõ: Chưa xin ý kiến HĐND huyện mà kết dư ngân sách.

Đối với việc điều chỉnh dự toán theo Luật ngân sách các đơn vị đề nghị trước ngày 15-11, tuy nhiên phòng Tư pháp không báo cáo xin điều chỉnh. Nên kết thúc niên độ 2023 không thực hiện quyết toán theo quy định Luật ngân sách khoản chi trên hết nhiệm vụ chi và kết dư ngân sách theo Luật ngân sách.

2.5. Đại biểu có ý kiến: Tại phần 3 trang 27 báo cáo chưa làm rõ thẩm quyền quyết định trong việc triển khai thực hiện việc phân bổ từ nguồn chi khác sự nghiệp giáo dục tập trung huyện trong 6 tháng đầu năm 2024, cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ với số tiền 2.322.340 triệu đồng. (*Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC, ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính*).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Phòng Giáo dục đào tạo là đơn vị dự toán cấp 1, các trường tự chủ vừa là đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 4 do đó trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện về dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2024 (*trong đó có chi khác sự nghiệp giáo dục*). Trong năm các đơn vị dự toán phát sinh thì thẩm quyền phân bổ thuộc UBND huyện, chi khác sự nghiệp giáo dục. Theo thông tư 76/2023/TT-BTC,..... “*Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách, các đơn vị dự toán cấp I ở địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và dự kiến nhiệm vụ giao cho các đơn vị để thực hiện giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, trong quyết định giao dự toán ghi rõ các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của Ủy ban nhân dân cho phép thực hiện đồng thời gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi và chỉ được thực hiện khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ*”.

2.6. Đại biểu có ý kiến: Làm rõ việc nguyên nhân thu hồi kinh phí lắp đặt hệ thống Camera giám sát vườn Sâm Ngọc Linh 200.000.000đ đã giao cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện. (*Được Thường trực HĐND thông nhất phân bổ từ nguồn tăng thu. Tiết kiệm chi ngân sách năm 2023*).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Do nhu cầu kinh phí của Trung tâm dịch vụ NN huyện không sử dụng nguồn kinh phí trên, do đó UBND huyện thu hồi bố trí tập trung chi khác ngân sách huyện. Nguồn kinh phí chi khác ngân sách huyện là nguồn kinh phí tập trung chờ phân bổ và phân bổ khi đủ điều kiện quy định của Luật ngân sách.

2.7. Đại biểu có ý kiến: Đối với Tờ trình số 134/TTr-UBND, ngày 01/7/2022 của UBND huyện có nội dung quy mô san lấp mặt bằng 4ha nhưng tại Quyết định 199/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND huyện phê duyệt là

6.64 ha; đồng thời không có nội dung hạng mục Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình 134/TTr-UBND, ngày 01/7/2022 của UBND huyện. Đề nghị làm rõ nội dung nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và giải trình như sau:

- Tại phụ lục kèm theo Tờ trình số 134/TTr-UBND, ngày 01/7/2022 có Phần quy mô đầu tư (*dự kiến*) của Dự án là “*San lấp mặt bằng khoảng 4ha; bồi thường giải phóng mặt bằng, đường nội vùng dự án, hệ thống điện, nước sinh hoạt; nhà sinh hoạt cộng đồng; đường giao thông liên thôn kết nối các khu vực,...*” và theo phê duyệt dự án tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông thì quy mô đầu tư San lấp mặt bằng là 6,64ha. Đối với nội dung này, do trong quá trình biên soạn sai số do lỗi đánh máy.

- Đối với nội dung không có hạng mục Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình 134/TTr-UBND, ngày 01/7/2022 của UBND huyện là do quy mô chỉ là dự kiến, thực tế trước khi phê duyệt dự án UBND huyện đã lấy ý kiến của Ban quản lý dự án, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND xã Đăk Hà ngay từ bước chuẩn bị đầu tư chuẩn bị thực hiện (*có Biên bản đánh giá hiện trạng ngày 03/6/2022 kèm theo*).

2.8. Đại biểu có ý kiến: Đề nghị làm rõ lý do, nguyên nhân trong năm 2023 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiến hành thực hiện hạng mục xây dựng nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Đăk Xua thôn Đăk Hà (*thuộc Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông*) mà chưa xin ý kiến, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh nội dung trên để tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và giải trình như sau:

- Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà đã được phê duyệt dự án tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 04/7/2022, thời gian khởi công và hoàn thành từ năm 2022-2024 chứ không phải trong năm 2023 đơn vị tự điều chỉnh mà không xin ý kiến HĐND huyện.

- Phần thủy lợi Đăk Xua thôn Đăk Hà do Ban QLDA ĐTXD huyện thực hiện là sửa chữa đập đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh N1 hiện có; Phần thủy lợi Đăk Xua thôn Đăk Hà do UBND xã Đăk Hà đầu tư là các đoạn kênh mương còn lại. Do vậy không trùng lặp, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

- Liên quan đến dự án này trong năm 2023 đã được Ban dân tộc tỉnh thanh tra từ bước chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, đấu thầu, ký hợp đồng, trong quá trình triển khai thi công và đã được Công bố Kết luận thanh tra; đồng thời Ban dân tộc tỉnh cũng thường xuyên giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

2.9. Đại biểu ý kiến: Tại phần 5 trang 28 báo cáo đã được TT HĐND huyện thống nhất phân bổ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 nhưng chưa trình TT HĐND huyện quyết định theo thẩm quyền đã thu hồi về chi khác ngân sách huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

Hiện nay, tại khu vực vườn Sâm Ngọc Linh chưa có sóng 4G nên chưa thể triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống Camera giám sát vườn Sâm Ngọc Linh. Do vậy, đơn vị có Tờ trình đề xuất hoàn trả kinh phí lắp đặt hệ thống Camera giám sát về kết dư ngân sách huyện và hiện tại chưa chi.

*** Đối với các nội dung khác, Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu theo ý kiến và sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.**

Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, kỳ họp thứ 07 xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vương Văn Mười